

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนไชย ชายทวีป	ประธานสภาฯ	แดนไชย ชายทวีป	
๒	นายบุญสิน โคตรวิชา	รองประธานสภาฯ	บุญสิน โคตรวิชา	
๓	นายสุนา นามขร	เลขานุการสภาฯ	สุนา นามขร	
๔	นายภักดี ภาวร	ส.อบต.หมู่ ๑	ภักดี ภาวร	
๕	นายวินิจ ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๒	วินิจ ไชยรักษ์	
๖	นางลำไย บรรหาร	ส.อบต.หมู่ ๓	ลำไย บรรหาร	
๗	นายปัญญา ทศรักษา	ส.อบต.หมู่ ๔	ปัญญา ทศรักษา	
๘	นางลำพูล พยุงวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๕	ลำพูล พยุงวงศ์	
๙	นางลำไย สี่มาเมือง	ส.อบต. หมู่ ๗	ลำไย สี่มาเมือง	
๑๐	นางอุไร พันธุมมา	ส.อบต. หมู่ ๘	อุไร พันธุมมา	
๑๑	นายธีระศักดิ์ บุญทศ	ส.อบต. หมู่ ๙	ธีระศักดิ์ บุญทศ	
๑๒	นางอุไรวรรณ คุณรักษ์	ส.อบต. หมู่ ๑๑	อุไรวรรณ คุณรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพงษ์ ทูมมาบุญมีตระกูล	นายก อบต.	วีระพงษ์ ทูมมาบุญมีตระกูล	
๒	นายกลอน ทูมมา	รองนายก อบต.		
๓	นายถนอม บรรหาร	รองนายก อบต.	ถนอม บรรหาร	
๔	นายสิทธิรักษ์ จำรูญ	เลขานุการนายก อบต.	สิทธิรักษ์ จำรูญ	
๕	นางนวลละออง คุณสุทธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นวลละออง คุณสุทธิ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายแดนไชย ชายทวีป ประธานสภา อบต.สร้างมิ่ง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ขอแนะนำพนักงานข้าราชการที่โอน(ย้าย)เข้ามาใหม่ ๑ ท่าน ขอเชิญแนะนำตัวครับ

นางสาวศรีัญญา เหลาทอง เรียนประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด และสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศรีัญญา เหลาทอง เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประจักษ์รัฐ สังกัด อบต.ภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จึงเรียกมาลงที่โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียรค่ะ คำสั่งตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นคนหนองพอก ค่ะ ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทาง อบต.สร้างมิ่งค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

ประธานฯ -ในนามตัวแทนสมาชิกสภา อบต.สร้างมิ่ง ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียรคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่งครับ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานฯ - ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ว่ามีข้อความถูกต้องหรือไม่ มีข้อความใดพิมพ์ผิดหรือตกหล่นไปหรือไม่ หากมีก็ขอให้ยกมือขอแก้ไข นะครับ

ที่ประชุม -ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงานครั้งที่ผ่านมามีข้อความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา โอน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

ประธานฯ - ขอเรียนเชิญ นายก อบต.ชี้แจงครับ

นายก อบต. -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผม นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้างมิ่ง ขอนำเรียนในรายละเอียด การเปลี่ยนแปลง แก้ไข งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ รายการที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าตามข้อบัญญัติงบประมาณจะอยู่ในหน้า ๘๐ งบลงทุนครับ ขออนุญาตอ่านข้อความเดิมนะครับ

- ข้อความเดิม -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ข้อความใหม่ -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน ตั้งไว้ ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เปลี่ยนคำว่าซื้อเก้าอี้ ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท มาเป็นซื้อเก้าอี้ ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ครับ
- ประธานฯ - ที่ประชุมมีใครสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติให้ความเห็นชอบในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่ท่าน นายก อบต. ได้นำเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้นำเรียนต่อที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ ขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้างลำห้วยบง(ตอนล่าง) ช่าง หมู่ ๑,๔
- ประธานฯ - ขอเชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงครับ
- นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยกระผมได้รับการประสานจากกรมชลประทานที่ ๗ ว่าจะมีงบประมาณมาก่อสร้างฝายน้ำล้นให้ ผมจึงได้พาไปสำรวจ ๒ แห่ง คือ หมู่ ๕ ลำห้วยโพธิ์ และ หมู่ ๑ ลำห้วยบงตรงบริเวณดอนปู่ตา สรุปจุดที่เหมาะสมคือ หมู่ ๑ ห้วยบงครับ ส่วน หมู่ ๕ มีปัญหาที่ข้างเคียงไม่ยอม สำหรับ หมู่ ๑ ผ่านประชาคมให้ความเห็นชอบแล้ว คงเหลือแต่สภาครับ ซึ่งก่อนที่เขาจะมาดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่ของ อบต. นั้น ต้องให้สภา อบต.สร้างมิ่ง อนุญาตให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้นผมจึงได้นำเข้าสู่สภาพิจารณาครับโครงการนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับบ้านกุดเสถียร ลำห้วยเดียวกันแต่คนละตอน งบประมาณ ๑๐ กว่าล้าน เมื่อทำเสร็จรถยนต์สามารถวิ่งข้ามได้เป็นทางสัญจรให้กับชาวบ้านได้ด้วย และยังมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชาวบ้านที่มีนาติดลำห้วยบงตอนล่างได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับ ดังนั้นก่อนเข้าดำเนินการจึงขอให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนครับ
- ประธานฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - เรียนประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับเพราะชาวบ้านได้ประโยชน์มากมีน้ำเพื่อการเกษตรและสามารถข้ามลำห้วยลงไปมาฝั่งตรงข้ามได้สะดวกมากขึ้นรถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ผมจึงเห็นด้วยครับ

ประธานฯ - มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กรมชลประทานใช้ที่สาธารณะประโยชน์ลำห้วยบงตอนล่าง ช่วง หมู่ ๑,๔ เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๒ ขอความเห็นชอบรื้อฝายน้ำล้นลำห้วยบงที่ชำรุด บริเวณ หมู่ ๑,๔ เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นใหม่ จากงบประมาณกรมชลประทาน

ประธานฯ - ขอเชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจง ครับ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องมาจากวาระ ๔.๑ ตามที่กรมชลประทานจะนำงบประมาณมาก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบงตอนล่าง ช่วง หมู่ ๑,๔ บริเวณตอนปูดานั้นเดิมที่จุดนี้เป็นฝายน้ำล้นเก่าซึ่งปัจจุบันชำรุดเสียหาย เป็นฝายก่อสร้างขึ้นนานแล้วชาวบ้านเรียกว่าฝายศึกฤทธิ์ ซึ่งก็ชำรุดเสียหาย และจำเป็นต้องทุบทำลายรื้อถอนของเก่าออกก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนั้นเพื่อให้การรื้อถอนฝายน้ำล้นเก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงนำเรื่องเข้ามาให้สภาพิจารณาอนุญาตให้ทางกรมชลประทานรื้อถอนฝายน้ำล้นเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นอันใหม่แทนบริเวณจุดเดิมครับ ดังนั้นจึงขอให้สภาได้พิจารณาด้วยว่าจะอนุญาตหรือไม่

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รื้อฝายลำห้วยบงตอนล่าง หมู่ ๑,๔ บริเวณตอนปูดานี้ เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นใหม่จากงบประมาณกรมชลประทาน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ - ต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะนำเสนอขอเชิญครับ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ขอแจ้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ ๖๕ ขณะนี้งบประมาณกำลังทยอยเข้าโครงการต่างๆ จะเริ่มทยอยออกไปบ้างแล้วครับ เมื่อเงินมาพร้อมผมก็จะเร่งจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วครับ

- งบประมาณกิจ หมู่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตอนนี้กำลังจะลงไฟฟ้านวัตกรรม ส่วนถนนเสร็จแล้วเหลือแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวก็คงจะเสร็จในเร็วนี้ ครับ

นายถนอม บรรหาร - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน
ครับ จากเดิมเคยพูดไว้ว่าไปวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่มีปัญหาทางเทคนิคหลายๆ
ด้าน จึงเลื่อนเป็นปลายเดือน ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
กำหนดการที่ทาง อบต.ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมกำหนดการเป็นไปตามนั้นนะครับ
- แต่ทางกองสาธารณสุข รongมนเตียรได้แจ้งประสานมาว่าในวันอบรมจะขอตรวจ ATK ทุก
คนก่อนขึ้นรถหากใครติดโรคจะได้ไม่ให้เห็นทางไปด้วย และขอความร่วมมือว่าให้ทุกท่านช่วย
ออกค่าตรวจ ATK คนละ ๕๐ บาท ได้หรือไม่

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - เรื่องค่าตรวจ ATK ๕๐ บาท อบต.น่าจะมึงงบประมาณออกให้ไม่น่าจะให้สมาชิกสภา
ออกเองนะครับ มอบให้ นายก อบต. รับผิดชอบได้ไหมครับ เงินไม่มากครับ ๒,๕๐๐ บาท
เท่านั้นเอง

นายก อบต. - ตกลง ครับ นายกจะรับผิดชอบให้เองครับ

ที่ประชุม - รับทราบ และขอบคุณนายก อบต.

ส.อบต.อุไร พันธุมมา - ขอถามท่าน นายก อบต. ค่ะ ถนนบ้านโคกกอกสายไปทางประปาเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทราบว่าจะได้งบประมาณจะมาจะได้ทำหรือไม่

นายก อบต. - ถนนสายนี้ได้ทำแน่นอนครับเพราะเป็นงบเหลือจ่ายครับ

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - ขอสอบถามเรื่องเงินค่าฐานบั้งไฟเมื่อไหร่จะเบิกได้ครับท่านนายก

นายก อบต. - ต้องอยู่ที่เจ้าของโครงการครับ ที่ผ่านมาเขาติดโควิด และติดงานแต่งงานต่อ สำหรับนายกถ้า
เจ้าของโครงการทำเรื่องเข้ามาขอเบิกจ่ายจะดำเนินการให้ทันทีครับ

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - มีสมาชิกหลายท่านฝากผ่านผมมาครับท่านนายก อบต. กรณีถ้ามีช่างโยธาออกไป
สำรวจทำถนนภายในหมู่บ้านช่วยกรุณาแจ้งให้สมาชิก อบต.ในหมู่บ้านทราบด้วย หรือจะแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับ สมาชิกจะได้รับทราบและออกไปดูด้วย

นายก อบต. - รับทราบครับ จะแจ้งช่างให้ทำตามข้อเสนอทุกครั้งที่ยื่นออกสำรวจให้ประธาน ส.อบต. หรือ
ผู้ใหญ่บ้านทราบทุกครั้งครับ

-ขอแจ้งอีกข่าวครับ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.สร้างมิ่ง จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมา
บรรจุใหม่ คนศรีสะเกษ

ส.อบต.ลำไย สีมาเมือง - กรณีโครงการประปาที่เข้ามาสำรวจของ หมู่ ๗ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ของหมู่ ๗
สามารถแยกออกมาจาก หมู่ ๘ ได้หรือไม่ และจะดำเนินการตามรูปแบบในกรณีวางท่อ
น้ำประปาหรือจุดติดตั้งนั้นให้ทำตามที่เราแนะนำ หรือเจ้าของที่ดินที่อุทิศให้ก่อสร้างแนะนำได้
หรือไม่

นายก อบต. - รูปแบบการติดตั้งระบบประปานั้นก็ขึ้นอยู่กับช่างผู้ออกแบบสำรวจอันนี้แล้วแต่ช่างถ้าทำ
เสร็จแล้วก็สามารถแยกออกมาใช้น้ำในระบบประปาของตนเองได้ คือทาง หมู่ ๗ ก็แยกออกมา
ได้ถ้าสร้างเสร็จ

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เรื่องอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี


ประธาน - หากไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุภา นามสร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบการประชุม


(นายแดนไชย ขายทวีป)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางอุไร พันธุม)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธีระศักดิ์ บุญเทศ)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นางลำไย สีมเมือง)

- รายงานการประชุมสภาฯ สภา อบต.สร้างมิ่ง มีมติรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายแดนไชย ขายทวีป)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง